

**บาท/ดอลลาร์เข้านี้อ่อนค่าเล็กน้อย, คาดยังแกว่งในกรอบ-ทิศทาง Yen ชี้นำตลาด**

\*บาท/ดอลลาร์ เข้านี้อ่อนค่าเล็กน้อย แต่แนวโน้มยังเป็นการแกว่งตัวในกรอบ เพื่อรอปัจจัยใหม่ ส่วนในระยะสั้น คาดว่าตลาดจะถูกชี้นำด้วยการเคลื่อนไหวของค่าเงิน Yen

\* Yen ทรงตัวที่ระดับต่ำสุดในรอบหลายปี เมื่อเทียบดอลลาร์และยูโร ในช่วงเช้าวันนี้ ที่ตลาดเอเชีย ขณะที่ตลาดรอดูว่า ธนาคารกลางญี่ปุ่น(บีโอเจ) จะแถลงอย่างไร เกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยของประเทศ

\* Yen อ่อนค่าลงหลังจากญี่ปุ่นเปิดเผยว่า เศรษฐกิจหดตัวลงอย่างไม่คาดคิดเป็นเวลา 2 ไตรมาสติดต่อกัน ซึ่งทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพของนโยบายของนายกรัฐมนตรีชินโซ อาเบะ

\* วานนี้ นายอาเบะได้ประกาศจัดการเลือกตั้งก่อนกำหนด เพื่อขออำนาจใหม่สำหรับแผนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจของเขา และกล่าวว่า เขาจะเลื่อนการขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) รอบสอง ซึ่งน่าจะช่วยลดแรงกดดันต่อบีโอเจให้ดำเนินการอีกครั้ง หลังจากผ่อนคลายมาตรการอย่างไม่คาดคิดในเดือนก่อน โดยตลาดคาดว่า บีโอเจจะคงนโยบายในการประชุมที่จะสิ้นสุดในวันนี้

\* ตลาดจะจับตารายงานการประชุมล่าสุด ของธนาคารกลางอังกฤษ(บีโออี) ในวันนี้ ขณะที่ธนาคารกลางสหรัฐ(เฟด) ก็เปิดเผยรายงานการประชุม นโยบายครั้งล่าสุดเช่นกัน

\* เทรตเดอร์ในต่างประเทศ คาดว่า รายงานการประชุมของบีโออี จะแสดงให้เห็นว่า ผู้กำหนดนโยบายต้องการตรึงอัตราดอกเบี้ยที่ระดับต่ำต่อไป แต่ขณะที่เทรดเดอร์บางคนคาดว่า รายงานการประชุมของเฟด จะสะท้อนถึงความเห็นเชิงคุ่มเข้มนโยบายมากขึ้น ซึ่งแสดงถึงความแตกต่างมากขึ้นของนโยบายระหว่างเฟดและประเทศอื่น

\* นักลงทุนเร่งเข้าซื้อคีนยูโร หลังจากผลสำรวจพบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นของนักวิเคราะห์และนักลงทุนในเยอรมนี พุ่งขึ้นปีนครั้งแรกในรอบเกือบ 1 ปี ในเดือนพ.ย.

- \*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.เมื่อวันศุกร์ อยู่ที่ 32.787 บาท
- \*09.41 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 32.81/83 จาก 32.785/825 เมื่อวาน ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 32.81/83 จาก 32.79/81 เมื่อวาน
- \*บาท/ยูโร อยู่ที่ 41.05/15 จาก 40.983/41.10 เมื่อวาน
- \*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 117.08/13 จาก 116.86 เมื่อวาน
- \*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.2523/25 จาก 1.2536 เมื่อวาน

"บาทเข้านี้ ยังเคลื่อนไหวใกล้เคียงเมื่อวาน อาจจะมีอ่อนมาบ้างเล็กน้อย แต่ก็ยังไม่มีการปรับขึ้นใหม่เข้ามาในตลาด ตัวที่เคลื่อนไหวมากหน่อยน่าจะเป็นตัวยูโร หลังจากตัวเลขความเชื่อมั่นออกมาดี" ดีลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า เงินบาทเข้านี้อ่อนค่าลงเล็กน้อยจากเมื่อวาน แต่โดยรวมยังเป็นการเคลื่อนไหวในกรอบ เนื่องจากตลาดขาดปัจจัยใหม่เข้ามาสนับสนุน โดยปัจจัยที่ต้องติดตามดูในช่วงนี้ ยังเป็นเรื่องของเงินเยน ที่มีแนวโน้มอ่อนค่าจากปัจจัยภายในของญี่ปุ่น ดีลเลอร์ คาดว่า บาท/ดอลลาร์ วันนี้จะแกว่งตัวในกรอบ 32.75-32.85 ส่วน บาท/ยูโร มีแนวโน้มอ่อนค่าลง หลังจากยูโรได้รับแรงหนุนจากดัชนีความเชื่อมั่นของเยอรมนีที่ออกมาดี โดยมองว่า บาท/ยูโร จะมีแนวรับที่ 41.20 ส่วนแนวต้านให้ไว้ที่ 40.90

Source: Bisnews

ส่วนค่าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้ใช้เสนอหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้